

แก่นแท้ 4: ของกานัลจากพระเยซู

ลองนึกดูซิว่าเหล่าสาวกคงรู้สึกเช่นไร เมื่อพระเยซูบอกเขาว่าอีกไม่นานนักพระองค์ต้องจากเขาเพื่อกลับไปหาพระบิดา พวกเขาได้ใช้ชีวิตกับพระเยซูเป็นเวลา 3 ปี เขาใกล้ชิดพระองค์จากประสบการณ์ต่างๆ ที่มีร่วมกับพระองค์ พระองค์ไม่ใช่เพียงอาจารย์และผู้นำของเขา พระองค์เป็นเพื่อนของเขาด้วย ชีวิตของเขาไม่เพียงแต่มีความสุขและความหมายมากกว่าแต่ก่อน ทว่าพระองค์เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายรอบข้างเขาด้วย พระเยซูทราบว่าคุณสาวกคงท้อใจเมื่อได้ยินว่าพระองค์จะจากเขาไป เพราะเขาหันมาพึ่งพาการที่มีพระองค์อยู่กับเขาในร่างมนุษย์

ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน และฟื้นคืนชีพ พระเยซูมอบกำลังใจแก่อัครสาวกของพระองค์ โดยกล่าวว่า:

ยอห์น 14:26 พระองค์ผู้ปลอบใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งมาในนามของเรา พระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่าน

พระองค์อยากให้พวกสาวกทราบว่าถึงแม้พระองค์จะไม่อยู่กับเขาในทางร่างกาย แต่พระองค์ยังอยู่กับเขาในวิญญาณ พระองค์ไม่เพียงอยู่กับเขา แต่สถิตอยู่ในจิตใจของเขาด้วย พระองค์ทราบว่าพวกสาวกต้องการแนวทางจากพระเจ้า ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้เขามีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระองค์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์สอนเขาไว้ เมื่อยังอยู่กับเขา เขาจะได้บอกเล่าคำสอนของพระองค์กับผู้อื่น

เป็นการง่ายที่จะเข้าใจว่าอัครสาวกต้องได้รับการหว่านล้อมพอสมควร ถึงจะเชื่อว่าการที่พระองค์จากเขาไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ใน ยอห์น 16:7 พระเยซูกล่าวกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบใจก็จะไม่มาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะส่งพระองค์มาหาท่าน”



ดังนั้นพระเยซูไม่เพียงแต่บอกเขาว่าการที่พระองค์จะจากเขาไปอีกไม่นานนั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย แต่พระองค์บอกเขาด้วยว่าต้องเกิดขึ้น เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้มาหาเขา พระเยซูต้องการให้เขาจับจุดได้จริงๆ ว่าการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาเขา นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก! พระเยซูทราบว่า มีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจรอคอยสาวกของพระองค์อยู่เพียบ เมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พระเจ้าจะทรงใช้สอยเขาในทางที่คาดไม่ถึง พระองค์ไม่ อยากให้เขาคว่าครวญกับการที่พระองค์จากไป เพราะ เขามีงานต้องทำ เป็นหน้าที่ที่จะไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิต ของเขาเอง แต่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนทุกยุคทุกสมัยเลยล่ะ!

เมื่อพระเยซูบอกเขาว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะทำการยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เสียอีก เพราะพระองค์กลับไปหาพระบิดา¹ สาวกของพระองค์คงสงสัยว่าหมายถึงอะไรกันแน่ และจะลงเอยอย่างไร ใน ยอห์น บทที่ 16 พระองค์บอกเขาว่าพลังอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะบันดาลให้เขาบรรลุผลตามงานมอบหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้คนที่ให้เป็นอิสระ โดยบอกเล่าเกี่ยวกับพระเยซูผู้ทรงชีวิต ให้อภัยต่อบาปของเขา และมอบชีวิตนิรันดร์แก่เขา!

หลังจากที่พระเยซูสิ้นชีวิต และฟื้นคืนชีพ พระองค์ปรากฏกายต่อสาวกเป็นเวลา 40 วัน ก่อนที่จะกลับไปสู่สวรรค์ ในช่วงเวลานั้นพระเยซูได้มอบคำแนะนำที่สำคัญว่าเขาคควรทำอะไร เมื่อพระองค์จากไปแล้ว พระองค์บอกให้เขารอคอยจนกว่าจะได้รับพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก่อนลงมือดำเนินงานที่พระองค์มอบหมายไว้ให้เขา เพื่อ "สร้างสาวกจากชนทุกชาติ"²

กิจการ 1:4-5, 8 เมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวก จึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับคำสั่งสัญญาของพระบิดา คือพระองค์กล่าวว่า "ตามที่ท่านได้ยินจากเรา เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริง แต่ไม่ซ้ำไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ... ท่านจะได้รับพลัง เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสติอยู่กับท่าน และท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา"

พระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นพยานอย่างทรงพลังยิ่งขึ้น เมื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พวกเขาทำตามสิ่งที่พระองค์บอก เขารอคอยในเยรูซาเล็ม แล้วเขาก็ไม่ผิดหวัง!

พระคัมภีร์กล่าวถึงการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำภาษากรีก *baptizo* หมายความว่าถูกคลุมจนมิด หรือซึ่มซึบเต็มตัว การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการครอบคลุม การซึ่มซึบ และเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจ โดย เมอร์ลิน คาโรเธลส์ ในหนังสือชื่อ *Prison to Praise* เมอร์ลินเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์:

เติมเต็ม

การนัดสังการระหว่างประชุมไม่เป็นทางการ ในการถอยเพื่อตั้งหลัก ที่ Camp Farthest Out ใน Morehead City ไม่เหมือนที่อื่นๆ ที่ผมเคยเข้าร่วมมาที่นั่นผู้คนร้องเพลงด้วยความยินดีอย่างเปิดเผย เขาตบมือ และชูมือขึ้น ขณะที่ร้องเพลง ผมรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนเกิน แต่ผมทราบว่ามีบางสิ่งซึ่มซึบที่ผมเรียนรู้ได้ บางคนบอกให้ผมไปคุยกับสตรีผู้หนึ่งเป็นส่วนตัว กล่าวกันว่าเธอมีพลังพิเศษ

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทำสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกัน ในชีวิตของหลายคนในปัจจุบัน" เธอกล่าว "พระเยซูยังคงเติมเต็มให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ ฉันอยากอธิษฐานให้คุณรับการบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์"

ผมตอบอย่างไม่ลังเลว่า "ครับ"

เธอเอามือวางบนศีรษะผม และเริ่มอธิษฐาน ผมรอให้อะไร "เกิดขึ้น" แต่ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆ ผมไม่รู้สักอะไรเลย

ฉันจะอธิษฐานเผื่อคุณในภาษาที่คุณไม่เข้าใจ ขณะเดียวกันคุณเองก็จะพูดภาษาใหม่"

เธอวางมือบนศีรษะผมอีกครั้ง ผมไม่รู้สักอะไร ไม่เห็นอะไร และไม่ได้ยินอะไร เมื่อเธออธิษฐานจบ เธอถามว่าผมได้ยินหรือสัมผัสด้วยคำในใจที่ผมไม่เข้าใจหรือเปล่า ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตระหนักว่ามีถ้อยคำในหัวคิดซึ่งไม่มีความหมายใดๆ ต่อผมเลย ผมมั่นใจว่าถ้อยคำแปลกๆ เหล่านี้เป็นเพียงความเพ้อเจ้อจากจินตนาการของตัวเอง แล้วผมก็บอกเธอเช่นนั้น

1 ยอห์น 14:12

2 มัทธิว 28:19

"ถ้าหากคุณพูดออกมา คุณจะรู้สึกอับอายหรือเปล่า" เธอถาม

"แน่นอนครับ"

"แล้วคุณยอมอับอายเพื่อเห็นแก่พระเยซูหรือเปล่า" นั่นช่วยให้ผมเห็นมุมมองที่แตกต่างไปในสถานการณ์ดังกล่าว ผมยินดีทำทุกสิ่งเพื่อพระเยซู ผมเริ่มเอ่ยถ้อยคำที่เข้ามาในหัวคิดอย่างลึกลับ

แต่ผมยังไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ

"ประสบการณ์นั้นยึดหลักจากครัทธาในข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรู้สึก" สตรีผู้นั้นกล่าว

ผมนั่งครุ่นคิด ผมไม่รู้สึกแตกต่างเลย แต่ผมแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่า ผมเงยหน้าขึ้น แล้วก็เกิดความสำนึกที่น่าทึ่ง

"ผมทราบบอกครั้งว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์" ผมกล่าว "ผมไม่เพียงแต่เชื่อ ผมทราบ!"

แน่นอน! พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ ตามที่พระคัมภีร์กล่าว ตอนนั้นผมทราบแล้วว่าเป็นความจริง นั่นคือแหล่งพลังของพวกเขา ภายหลังเทศกาลเพนเทคอสต์ เขาไม่ได้ระลึกถึงบุรุษผู้ซึ่งมีชีวิต สิ้นชีวิต แล้วฟื้นคืนชีพ เขารู้จักพระองค์ในช่วงเวลานั้น เพราะพระองค์เติมเต็มเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นพยานถึงพระเยซู!

นั่นเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจ คือพระเยซูสถิตอยู่ในเรา และพลังอำนาจของพระองค์ดำเนินงานผ่านเรา

"ขอบคุณพระเยซู" ผมลุกขึ้นยืน แล้วอะไรบางอย่างเกิดขึ้น! จู๋ความรักก็เติมเต็มและท่วมทับไปสู่ทุกคนในห้องนั้น

ผมตั้งใจมาก ผมเป็นศิษยาภิบาลมาหลายปี และทำงานหนัก แต่ผมไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจผู้คนในช่วงสั้นๆ มากเท่ากับตอนที่พระเยซูเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจผม ด้วยพลังจากพระวิญญาณของพระองค์

ต่อไปนี้เป็นพลังอำนาจบางส่วนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้แก่เรา

1) เพื่อแบ่งปันความเชื่อคริสเตียน



ยอดใหม่ละ หลังจากที่ เมอร์ลิน คาโรเทอร์ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาเรียนรู้ที่จะลิ้มตัวเอง และเอ่ยปากกล่าวสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาด้วยครัทธา เขาไม่ต้องคิดเลยว่าจะบอกอะไรกับผู้อื่น เมื่อเป็นพยาน ถ้อยคำพรั่งพรูออกมาเอง

ใน กิจการ 1:8 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่าจะได้รับพลังอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งจะช่วยให้เป็นพยาน นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญในการรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้เรามีความกล้าและความเชื่อมั่นที่จำเป็น ในการแบ่งปันข่าวสารเรื่องความรอดของพระเยซูแก่ผู้อื่น

ถ้าหากคุณรู้สึกอายเมื่อพูดคุยกับผู้อื่นถึงพระเยซู คุณจะดีใจเมื่อทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบความกล้าเพื่อเอาชนะความอาย จนคุณไม่สนใจเลยว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ

ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงพวกสาวก ก่อนที่เขาจะได้รับพลังอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาไม่ค่อยทราบอะไรมากนัก เขาพึ่งพาพระเยซูในทางเนื้อหนังอย่างมาก เขาคงรู้สึกขาดความสามารถที่จะทำมหัศจรรย์ เช่นเดียวกับพระองค์ หรือกล่าวด้วยความเชื่อมั่นเหมือนกับพระองค์ แต่หลังจากที่เขาได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขากลายเป็นคนที่กล้าหาญและมั่นใจมากขึ้น เขาจึงสั่งสอนและป่าวประกาศถึงพระเยซูคริสต์ไม่หยุด ทั้งในวิหารและบ้านเรือน ทุกวัน³

กิจการ 4:31, 33 คนเหล่านั้นเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยพลังใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้า และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน

2) เพื่อรักและดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของเมอร์ลินก็คือ หลังจากที่ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขามีความรักเหลือคณาต่อผู้คนรอบข้าง

ถ้าหากคุณเข้ากับพ่อแม่ พี่น้อง หรือเพื่อนๆ ไม่ค่อยได้ ขอให้ระลึกไว้ว่าการรับบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเจิมด้วยความรัก พระเจ้าเป็นวิญญาณแห่งความรัก

1 ยอห์น 4:8, 11 ท่านที่รัก ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ... ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย

3) เพื่อช่วยให้เราเติมเต็มด้วยความปลาบปลื้มใจ

สัญญาณอย่างหนึ่งของผู้ที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการที่เขาปลาบปลื้ม มีความสุข และมองโลกในแง่ดี พระเยซูกล่าวไว้ว่า

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น ... ความปลาบปลื้มใจ

ลองนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขมาก อาจจะเป็นการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่คุณอยากไปเสมอมา หรือได้อุปการะบางอย่างที่ต้องการมาก หรือไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อน หรือการได้ชมการแข่งขันกีฬาที่โปรดปราน เมื่อสิ่งที่สนุกสนานและดีเยี่ยมเกิดขึ้นกับคุณ คุณรู้สึกปลาบปลื้ม!

ความปลาบปลื้มเช่นนั้นเป็นการลิ้มรสความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อแตกต่างระหว่างความปลาบปลื้มชั่วคราวช่วยยาม (เช่นที่กล่าวถึงข้างต้น) กับความปลาบปลื้มที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้เรา ก็คือความปลาบปลื้มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพร้อมให้เราทุกเมื่อ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ความปลาบปลื้มดังกล่าวมาจากความมั่นใจที่ว่าพระเยซูรักคุณ ไม่ว่าคุณจะประสบกับอะไรก็ตามในชีวิต พระเจ้าจะบันดาลให้สิ่งผลดี

โรม 15:13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพลงสดุดี 5:11 แต่ให้คนทั้งปวงที่วางใจในพระองค์นั้นเปรมปรีดี ให้เขาโห่ร้องด้วยความชื่นบานอยู่เสมอ เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนที่รักพระนามของพระองค์ปลาบปลื้มในพระองค์

4) เพื่อเสริมสร้างชีวิตการอธิษฐานของเรา

คุณเคยลำบากใจกับการบ่งบอกความในใจกับพระเจ้าหรือเปล่า คุณต้องการเข้ามาเฝ้าพระองค์ และอธิษฐานเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ แต่คุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี

3 กิจการ 5:42

ในโรม 8:26 เปาโลกล่าวถึงแม้เราจะไม่ทราบว่าจะอธิษฐานอย่างไร หรืออธิษฐานเพื่ออะไร "พระวิญญาณเฝ้าอ้อนวอนแทนเรา" นี่หมายความว่าคุณขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานแทนคุณ และอธิษฐานผ่านคุณได้!

5) เพื่อมอบแนวทางให้แก่เรา

บางครั้งก็น่าสับสนทีเดียวว่าจะเชื่ออะไร หรือจะติดตามใครดี หลายคนจะบอกคุณว่าเขามีความจริง หรือเขาทราบว่าจะอะไรคือความจริง แต่คุณทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่กล่าวถูกต้อง

ยอห์น 16:13 กล่าวว่า " เมื่อพระองค์ คือพระวิญญาณแห่งความจริงมาแล้ว พระองค์จะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งสิ้น" ดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรดี คุณก็อธิษฐานขอให้พระเยซูส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยให้คุณทราบ และแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริง อะไรเป็นความเท็จ

1 โครินธ์ 2:10-13 พระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง แม้เป็นความลึกลับของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้หนึ่งเองฉันใด พระดำริของพระเจาก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น

บัดนี้เราจึงไม่ได้รับวิญญานของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าโปรดประทานแก่เรา คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งมีปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอน โดยเปรียบเทียบเรื่องทางวิญญานกับเรื่องทางวิญญาน

การค้นหาลึกลับที่ไม่มีตัวตน

... ผมคิดว่าไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกว่าการค้นหาลึกลับที่ไม่มีตัวตน เมื่อกล่าวถึงการไล่ล่าการนำทางของพระวิญญาณ(บริสุทธิ์)ในชีวิตเรา ผมเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้ว "การค้นหาลึกลับที่ไม่มีตัวตน" กล่าวถึงการพยายามทำสิ่งใดอย่างไว้วัดประสงค์ และไม่มีจุดหมายที่แน่นอน แต่การค้นหาลึกลับที่ไม่มีตัวตนนั้นแตกต่างไป บางครั้งเสียงกระซิบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจฟังดูราวกับว่าไม่มีเหตุผลมากนัก แต่ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าจะทำตามแผนการที่วางไว้ ถ้าหากคุณค้นหาลึกลับที่ไม่มีตัวตน [พระวิญญาณบริสุทธิ์]จะพาคุณไปสู่ที่ที่คุณคาดไม่ถึง ด้วยเส้นทางที่คุณไม่ทราบว่ามีอยู่ด้วยซ้ำ

เราพยายามตีกรอบให้พระเจ้าอยู่ในกรอบความคิดของเรา เราพยายามจำกัดความประสงค์ของพระเจ้าไว้ในสมองซีกซ้ายที่นึกคิดด้วยเหตุผล แต่ความประสงค์ของพระเจ้าไม่เป็นไปตามเหตุผลของมนุษย์หรือความสัมพันธ์กัน ความประสงค์ของพระเจ้าสลับซับซ้อนแท้ๆ เราไม่รู้สิกราวกับว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติทางวิญญาน เมื่อประสบกับสภาพการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่พระเยซูสัญญาไว้เช่นนั้น เมื่อเราบังเกิดใหม่ทางวิญญาน และติดตามพระองค์

พวกเราส่วนใหญ่จะไม่ทราบเลยว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางใด ผมทราบว่ามันทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นคง แต่ความไม่แน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นการผจญภัย

ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เกิดความร้อใจหรือสับสนมากกว่าการติดตามพระเจ้าด้วยแรงทะยาน เมื่อใดที่เราจับจุดได้ถึงความจริงทางวิญญาน เราก็จะเพลิดเพลินกับการเดินทาง

มีสำนวนภาษาสเปนที่เราเจอบนขวดสไปร์ท์ ซึ่งเรานำมาปรับเปลี่ยนเป็นภาษาที่สอนใจ แปลความได้ว่า "วันใหม่ การผจญภัยใหม่" ผมชอบสำนวนนั้นเหลือเกิน ผมคิดว่าถ้อยคำดังกล่าวสอดคล้องกับความปรารถนาจากส่วนลึกในใจมนุษย์ คือความปรารถนาที่จะได้ผจญภัย ผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาคำเปรียบเทียบการติดตามพระเจ้าที่ดีกว่านี้ได้ ถ้าตัดพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากชีวิต ก็คงจะน่าเบื่อสิ้นดี แต่เมื่อรวมพระองค์ไว้ในชีวิต อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น!

หยิบยืมมาจาก *Wild Goose Chase: Reclaim the Adventure of Pursuing God* โดย มาร์ค แมทเทอร์สัน (Multnomah ค.ศ. 2008)

การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทางตลอดชีวิตของเรา จะนำไปสู่เส้นทางผจญภัยอย่างแน่นอน!

6) เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพระคำ

นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้า เราไม่ต้องศึกษาวิชาศาสนศาสตร์เป็นเวลาหลายปี ถึงจะทราบสิ่งที่พระเจ้าบอกกล่าวในพระคำของพระองค์ เราเพียงแต่ขอพระวิญญาณเปิดหูเปิดตาให้เราเห็นความจริงในพระคำของพระองค์

คุณลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณเคยอ่านพระคัมภีร์โดยที่ไม่เข้าใจไหม ... ผมจะไม่มีวันล้มชายผู้หนึ่งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขาชื่อบราเธอร์เมซ ผมรักชายผู้นี้ เขารู้จักพระเจ้าดี เขาขอให้คนอื่นอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟัง แล้วเขาก็ครุ่นคิด ... พอผมเจอเขาครั้งต่อไป เขาก็มีสีหน้าขื่นบาน เขาจะบอกว่า "รู้ไหม ผมไม่ค่อยเข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้ แต่ผมอธิษฐานขอพระองค์ช่วยให้ผมเข้าใจ" เขาไม่เครื่องมือเหมือนที่เรามีอยู่ตอนนี้ เขาหาความหมายคำต่างๆไม่ได้ สำหรับเขาก็เหมือนกับว่าเป็นอีกภาษาหนึ่ง แต่ผมตั้งใจว่าพระเจ้าให้เกียรติพระคำของพระองค์มากเท่าใด พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนทุกสิ่งแก่เราจริงๆ แล้วเขา (บราเธอร์เมซ) ก็มีความเข้าใจในพระคำอย่างน่าทึ่งทีเดียว ไม่ใช่เพราะว่าเขาปราดเปรื่องหรือ แต่เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขา

หยิบยกมาจากเรื่อง *"The Nature of Jesus"* โดย เกลย์ เออร์วิน

นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมอบผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา เปาโลเขียนไว้ว่า

1 โครินธ์ 12:4-11 ของประทานนั้นมีต่างหาก แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างหาก แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างหาก แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงกระทำสารพัดในทุกคน

การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความศรัทธา แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอัศจรรย์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษาเหล่านั้นได้ สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ข้อสำคัญที่ควรระลึกไว้ก็คือ เมื่อคุณหรือผู้อื่นได้รับพรสวรรค์นำอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณก็ใช้พรสวรรค์ดังกล่าวเพื่อสักขีพยานถึงพระเยซู เพื่อยกย่องและป่าวประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้น ใน ยอห์น 15:26 พระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ว่า "เมื่อพระองค์ผู้ปลอบใจที่เราจะส่งมาจากพระบิดา มาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา"

พรสวรรค์ดังกล่าวควรจะช่วยให้ผู้อื่นเล็งเห็นพระเยซูในตัวคุณ พรสวรรค์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อดึงดูดผู้อื่นมาหาคุณ แต่เพื่อดึงดูดให้ผู้อื่นและคุณใกล้ชิดกับพระเยซู

1) ของกำนัลคือความศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้

"ถ้าหากเจ้ามีศรัทธาเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด" พระเยซูกล่าวกับศิษย์ของพระองค์ "เจ้าจะบอกภูเขาวา จงไปแห่งนั้นแห่งนั้น แล้วจะเป็นเช่นนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้า"⁴ เมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นหนึ่งในเมล็ดที่เล็กที่สุด กล่าวคือ พระเยซูบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีศรัทธามากนักถึงจะเคลื่อนภูเขา แต่ต้องนำศรัทธาอย่างน้อยนิดนั้นมาใช้เพื่อให้เติบโต

เมื่อคุณรับพระเยซูไว้ในชีวิต คุณก็ได้รับศรัทธาส่วนหนึ่ง แล้วศรัทธานั้นจะเติบโตทุกครั้งที่คุณอ่าน ซึมซับ และทำตามพระคำของพระเจ้า แต่หากคุณต้องการศรัทธามากกว่านั้น คุณก็ต้องอธิษฐานขอของกำนัลดังกล่าวจากพระวิญญูญาณบริสุทธิ เมื่อศรัทธานั้นแจจริญองงาม คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่

จะใช้ศรัทธาเล็กน้อยเพื่อทำการยิ่งใหญ่

ศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็น

หรือเหมือนกับชายผู้หนึ่งกล่าวว่า

แม้ว่าคุณจะมีศรัทธาเล็กน้อยมากในพื้นที่น้ำแข็งหนาๆ

พื้นน้ำแข็งนั้นก็ยิ่งพยุงคุณไว้ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะ

มีศรัทธาเหลือล้นในพื้นที่น้ำแข็งเปราะบาง คุณอาจ

จมน้ำก็เป็นได้ ข้อสำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าคุณมี

ศรัทธามากน้อยสักแค่ไหน ศรัทธานั้นอาจจะ

เล็กน้อยเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด แต่คุณจะต้อง

ทุ่มเทศรัทธาให้กับสิ่งที่คงทนยั่งยืน — **ลิน แอน**

เดอร์สัน



สิ่งที่คงทนยั่งยืนก็คือ พระเยซู

พลังสัมผัส

ในลูกา บทที่ 8 จากพระคัมภีร์ กล่าวว่าวันหนึ่งพระเยซูกำลังเดินทางไปที่บ้านชายผู้ซึ่งลูกสาวป่วยหนัก ระหว่างทางมีฝูงชนติดตามพระองค์แน่นขนัดเช่นเคย ท่ามกลางฝูงชนมีหญิงคนหนึ่งมีอาการตกเลือดเรื่อยมาเป็นเวลา 12 ปี ตลอดเวลาที่ป่วยเธอไปหาหมอหลายต่อหลายคน แต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้เลย เธอจ่ายเงินค่ารักษาจนหมดเนื้อหมดตัว หน้าที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากวิธีบำบัดรักษานานับประการ ทว่าเธอยังคงมีอาการตกเลือดอยู่

ในสภาพที่หมดหนทาง หญิงผู้นั้นนึกในใจว่า *ถ้าฉันเพียงได้สัมผัสพระเยซู ฉันรู้ว่าฉันจะหาย!*

พอเธอเห็นพระเยซูเดินมาแต่ไกล เธอจึงเริ่มเบียดฝูงชนเข้าไปหาพระองค์อย่างกระเสือกกระสน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝ่าฝูงชนแออัด ซึ่งต่างก็พยายามเข้าไปให้ถึงตัวพระเยซู แต่ความคิดนั้นเป็นแรงกระตุ้นเธอ เธอต้องสัมผัสพระองค์ให้ได้ แม้เพียงชายเสื้อคลุม!

ผลที่สุดเธอเข้าไปอยู่ในระยะที่มือเอื้อมถึง เธอยื่นมือสุดแขนไปแตะเสื้อคลุมของพระองค์ด้วยปลายนิ้วมือ ทันทีที่เธอได้สัมผัสพระองค์เลือดก็หยุดไหล ความรู้สึกถึงการมีสุขภาพสมบูรณ์ และความสุขแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเธอ เธอทราบว่าเป็นที่สุดเธอก็หายเป็นปกติ หลังจากที่ต้องทนทรมานเพราะความเจ็บปวดมาเป็นเวลาหลายปี!

พระเยซูหยุดอยู่ครู่หนึ่ง พระองค์รู้สึกว่าการรักษาได้ออกไปจากร่างพระองค์ พระองค์หันมาถามฝูงชนว่า *“ใครแตะเรา”*

พวกเขาทงมองหน้าพระองค์ด้วยความประหลาดใจ กล่าวตอบว่า *“พระองค์ทรงถามว่าใครแตะพระองค์หรือ ในเมื่อฝูงชนมากมายเบียดเสียดกันอยู่อย่างนี้”*

แต่พระเยซูทราบแล้วว่าใครแตะพระองค์ พระองค์หันไปมองหน้าหญิงผู้นั้นซึ่งมีสีหน้าประหลาดใจ

เธอยังคงสิ้นที่มเพราะตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอหมอบลงแทบเท้าพระองค์และเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอ พระองค์ก็กล่าวกับเธอด้วยความรักและอ่อนโยน ดุจดิวาพูดกับบุตรว่า “ลูกเอ๋ย ครั้ทธาของเจ้าช่วยให้เจ้าหายโรคแล้ว ขอให้มีความสุขและหายจากโรคเถิด” พระเยซูประกาศให้ผู้ฟังชนเข้าใจอย่างชัดเจนว่า การสัมผัสชายเสื้อของพระองค์ ไม่ได้ช่วยรักษาหญิงคนนั้น แต่เป็นเพราะครั้ทธาที่เธอมีต่างหาก

ครั้ทธาน้อยนิดของหญิงผู้นั้นส่งผลออกมาเป็นการกระทำ และผลลัพธ์ก็ออกไปทั่วยุคสมัย ในข้อความที่ว่า “ครั้ทธาของเจ้าช่วยให้เจ้าหายโรค!” (จุดพลังชุดที่ 1 ฉบับที่ 7)

คนธรรมดาสามัญจำนวนมากได้รับของกำนัลคือความครั้ทธา และทำการยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า นี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับวีรบุรุษชายหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักเท่านั้น คุณเองก็มีครั้ทธาสำหรับสิ่งต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ดูราวกับเป็นไปไม่ได้ในชีวิต ถ้าหากคุณเชื่อว่าของกำนัลดังกล่าวมีไว้ให้คุณ เมื่อคุณเอื้อมออกไปรับของกำนัลนี้แล้ว ขอให้หมั่นสงวนรักษา และหล่อเลี้ยงให้เติบโต ด้วยการหมั่นศึกษาและทำตามพระคำของพระเจ้า

นอกจากนี้คุณเสริมสร้างครั้ทธาได้ ด้วยการอ่านเรื่องราวของชายหญิงผู้ผ่านบททดสอบ และพิสูจน์ให้เห็นความครั้ทธาของเขา เรื่องเล่าเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีครั้ทธา อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด คุณเองก็รับของกำนัลนี้ไว้ได้ โดยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนชีวิตของคุณและผู้อื่น

2) ของกำนัลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คือ สติปัญญา ความรู้ และวิจรรณญาณ

สติปัญญาในที่นี้หมายถึงการรู้จักใช้ความรู้ที่พระเจ้ามอบแก่คุณ คือการรู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ โดยการปรับใช้พระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นแหล่งเขาวงกตปัญญาที่แท้จริง

ของกำนัลทางวิจรรณญาณเหนือล้ำกว่าการมีความรู้เท่านั้น ราวกับการได้เห็นความคิดจิตใจของพระเจ้าแวงหนึ่ง คุณจะทราบสิ่งที่คุณคงไม่ทราบด้วยวิธีอื่น เพราะพระเจ้าแสดงให้เห็น ผ่านพระวิจรรณภริสุทธิ์

วิจรรณญาณคือการมีจิตสำนึกและการพิจารณา ในที่นี้หมายถึงการเข้าใจเจตนาธรรมและจุดประสงค์ของสิ่งที่ผู้อื่นกระทำหรือบอกกล่าว

ของกำนัลสามประการนี้เรียกว่าของกำนัลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะคุณไม่สามารถแตะต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า แต่ของกำนัลเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างถูกต้อง และช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ระหว่างเพื่อนมิตร ครอบครัว และผู้ร่วมงาน

ยากอบ 3:17 แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด

1 โครินธ์ 2:4-7 คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิจรรณญาณและพลังอำนาจ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยพลังของพระเจ้า เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริง แต่ไม่ใช่เรื่องปัญญาของโลกนี้ หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่งจะเสื่อมสูญ แต่เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้น ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศีแก่เรา

3) ของกำนัลด้านการรับคำพยากรณ์ที่มอบแนวทาง

พระเยซูซึ่งชอบที่จะพูดคุยกับเรา วิธีหนึ่งที่พระองค์พูดคุยกับเรา คือผ่านคำพยากรณ์ คุณรับข่าวสารจากพระองค์ได้โดยตรง พระองค์จะมอบความรัก กำลังใจ การปลอบโยน ข้อแนะนำและคำปรึกษา คำพยากรณ์ส่วนมากจะเป็นข่าวสารที่คุณได้ยินได้ฟังในหัวใจ แต่บางครั้งก็รับคำพยากรณ์โดยตรง จากความฝันและนิมิตหมาย

โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะพุ่มเทพระวิญญาณลงมาเหนือคนทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะพยากรณ์ คนชราจะฝัน และคนหนุ่มจะเห็นนิมิต

ของกานัลด้านการรับคำพยากรณ์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์มาก ซึ่งจะมีส่วนช่วยคุณอย่างมากในหลายๆด้าน นอกจากนี้คำพยากรณ์จะคล้องจองกับของกานัลอื่นๆ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะช่วยเสริมสร้างศรัทธา⁵ ทั้งยังหนุนนำของกานัลด้านเขาวนปัญญา ความรู้ และวิจารณญาณ พระเยซูบอกกล่าวตลอดเวลา ทุกหนทุกแห่ง ถ้าคุณเชื่อ!

แนวทางจากคำพยากรณ์

เพื่อนบัณฑิตชาวเยอรมันของผมชื่อ วูฟกัง ซิมชัน เมื่อไม่นานมานี้ เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องปล่อยวางความปรารถนา และไว้วางใจพระเจ้าเหมือนกับเด็กๆ เขามีหมายกำหนดการที่จะกล่าวคำบรรยายให้กับผู้นำของโบสถ์ในกรุงโคโร ในเวลา 17:45 น. เพื่อนพาเขาขึ้นแท็กซี่ที่ตอน 17:00 น. แล้วเอาที่อยู่ให้คนขับดู จากนั้นเอากระดาษใส่กระเป๋าตัวเอง แล้วบอกลา

ครึ่งชั่วโมงต่อมา แท็กซี่จอดตรง เป็นบ้านเลขที่ผิด! แล้ววูฟกังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเลขที่ที่ถูกต้องตั้งอยู่ที่ไหน นอกจากนั้นเขาก็พูดภาษาอาราบิกแทบไม่ได้เลย เขานับหนึ่งถึงสิบได้ เขารู้คำว่าซ้าย ขวา และตรงไป ก็เท่านั้นแหละ เขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือลือสั้น และพระเจ้าตอบทันทีว่า "กล่าวคำพยากรณ์ให้คนขับฟัง!"

"พระองค์ เอ้อ... ผมอยู่นิกายลูเธอรัน" เขาอึ้งในภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาของตัวเอง "ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปทางไหน"

"กล่าวคำพยากรณ์!" พระองค์บอกอีกครั้ง



เหลือเวลาเพียง 15 นาที วูฟกังจึงเชื่อฟังพระองค์ และร้องบอกคนขับ "Alatuhl! (ตรงไป) "El shemahl!" (เลี้ยวซ้าย) ... " El Yameen!" (เลี้ยวขวา) ทุกถนน ทุกชอกชอย เขาต้องตัดสินใจ เขาพยายามรับฟังพระวิญญาณบอกทางให้ ขณะที่แท็กซี่ซึ่งไปตามถนนที่แออัดของกรุงโคโรท่ามกลางอากาศอบอ้าวในอียิปต์ เขายังใช้ทางลัดที่เฉพาะคนขับมืออาชีพถึงจะรู้จัก นี่เป็นบทพิสูจน์ความเร็วสูงของข้อความใน อิสยาห์ 30:21 ที่กล่าวว่า "เมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินถ้อยคำข้างหลังว่า ทางนี้แหละ เดินไปเถิด"

⁵ โรม 10:17

15 นาทีต่อมา รถแท็กซี่มาจอดอยู่ตรงหน้าสถานีที่นัดหมาย คนขับแท็กซี่ตาค้าง เพราะรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นความอัศจรรย์ เขาก็เลยไม่ยอมรับค่าโดยสาร!

คติสอนใจของเรื่องนี้ก็คือ โลกเปลี่ยนไป พระเจ้าต้องการพูดกับคุณโดยตรง ในเชิงปฏิบัติ และคุณควรเตรียมตัวให้ดี เพื่อเรียนรู้ที่จะรับฟังพระองค์

หยิบยกมาจากเรื่อง *Megashift: Igniting Spiritual Power*

โดย เจมส์ รัทซ์ (เอ็มพาวเวอร์เพรส ค.ศ.2005)

4) ของกำนัลน่าที่ซึ่งด้านการรักษาและมหัศจรรย์

“มีคนเชื่อที่โชน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น โดยนามของเรา เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหาย”⁶ “การอธิษฐานด้วยความศรัทธาจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดให้เขาหายโรค ถ้าเขาได้กระทำความบาป ก็จะโปรดอภัยให้แก่เขา” ดังนั้นก็ “อธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้หายโรค คำอธิษฐานด้วยใจแรงกล้าอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมาก ทำให้เกิดผล”⁷ นี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคำสละสลวยที่กล่าวโดยบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นคำสัญญาที่พระเยซูมอบให้เรานำมาเอ่ยอ้างและใช้ด้วยศรัทธา

เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่ย่างตายเหมือนการอธิษฐานเมื่อบางคนนั้นจะส่งผล แต่พระวิญญูณบริสุทธิ์ที่มอบความอาหาญให้เอ่ยอ้างคำสัญญาเหล่านี้ และเชื่อว่าเป็นจริง

ผู้คนคิดว่ามีพระเยซูเท่านั้นที่ทรมัศจรรย์ได้ หรือคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแคในอดีตกาล แต่พระเยซูยังคงทรมัศจรรย์สำหรับคนของพระองค์ และทำผ่านคนของพระองค์ บางครั้งมหัศจรรย์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ค่อยรู้จักพระเยซูซุตินัก แต่พระองค์ก็ให้เป็นเช่นนั้น เพื่อผู้ที่เห็นมหัศจรรย์จะได้เชื่อในความรักรที่พระองค์มีต่อเขา

คำว่ามหัศจรรย์ในภาษาอังกฤษมาจากคำลาตินว่า *mirari* ซึ่งแปลว่าอัศจรรย์ใจ มหัศจรรย์เรียกความสนใจของผู้คน บ่อยครั้งพระเยซูบันดาลให้เกิดมหัศจรรย์เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้คนรับข่าวสารที่พระองค์ต้องการมอบแก่เขา

มีเวลาพอที่จะมอบข่าวสาร

เด็กหญิงยิปซีวัย 12 ปีคนหนึ่งเสียชีวิตในอาร์เจนตินา เธอเป็นคริสเตียนมาได้สองสามเดือน แต่ชุมชนยิปซีที่มีความลัษณ์พันธ์เหนียวแน่นไม่ยอมรับคำพยานของเธอ

ตอนเช้ามีดทำมกลางงานศพของเธอ เธอลุกขึ้นมาจากหีบศพ ทำให้ผู้ที่มางานศพพากันต้ออกดีใจ เต้นรำ และเริ่มเอาเครื่องประดับต่างๆ ของงานศพลงมา

6 มาระโก 16:17-18

7 ยากอบ 5:15-16



"อย่าเพิ่งเอาของลงมา" เด็กหญิงกล่าว "พระเยซูให้ฉันกลับมาบอกคุณว่าพระองค์รักคุณ คุณต้องรับพระเยซูไว้ ถ้าหากคุณอยากมีความรอด นั่นคือเหตุผลที่ฉันกลับมา ตอนสิบโมงเช้าพระเยซูจะพาฉันกลับไป ดังนั้นอย่าเพิ่งเอาของลงมา"

ตอน 10 โมงพระเยซูมาพาเธอกลับไปบ้านในสวรรค์ เพื่อนๆ ขว้ายปีพากันรับความรอด

หยิบยกมาจาก: *Megashift: Igniting Spiritual Power,*
โดย เจมส์ รัทซ์

5) ของกำนัลแสนวิเศษในการพูดภาษาต่างๆ และการแปลภาษาต่างๆ

เปาโลกล่าวถึงของกำนัลในการพูดภาษาต่างๆ ว่าเป็น "ภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์"⁸ บางครั้งภาษาดังกล่าวก็เป็นภาษามนุษย์ อย่างเช่นวันเพนเทคอสต์ เมื่อสาวกของพระเยซูป่าวประกาศแก่ชาวต่างชาติด้วยภาษาที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน⁹ ส่วนใหญ่แล้วภาษาต่างๆมีไว้เพื่อมอบกำลังใจให้แก่คุณเอง แม้ว่าคุณไม่เข้าใจถ้อยคำที่กล่าวออกมา แต่การสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆ จะช่วยยกชูจิตใจของคุณ

1 โครินธ์ 14:4 ฝ่ายคนที่พูดภาษาต่างๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญ

พระเจ้าเข้าใจภาษาต่างๆได้ดี พระองค์จะมอบคำแปลให้แก่คุณ ถ้าหากคุณขอ และนั่นเป็นสิ่งที่คุณควรจะเข้าใจ

ของกำนัลในการแปลภาษาต่างๆ ก็เทียบเท่าของกำนัลด้านการรับคำพยากรณ์ แต่แตกต่างกันตรงที่ว่า ข่าวสารจากพระเจ้าเป็นภาษาที่พูดไม่เป็นมาก่อน ภาษาต่างๆ และการแปลภาษาดังกล่าว เป็นวิธีรับฟังพระเยซูที่ช่วยยกชูใจอย่างแสนวิเศษ

ที่นี่คุณก็ทราบแล้ว! นั่นเป็นของกำนัลบางประการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบแก่เราได้ พระเยซูทราบว่าคุณต้องการและรับประโยชน์จากของกำนัลใดมากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าของกำนัลก็คือ การประยุกต์ใช้เมื่อได้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณมีของกำนัลด้านรับคำพยากรณ์ แต่แทนที่จะนำไปใช้เพื่อให้กำลังใจผู้อื่น หรือรับแนวทางที่ชัดเจนจากพระองค์ คุณพยายามใช้เพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการทำ (เช่นการบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณได้รับคำพยากรณ์ว่าคุณควรทำบางสิ่ง ในเมื่อจริงๆแล้ว คุณไม่ได้ใช้เวลาถามพระองค์ถึงเรื่องดังกล่าว) ในที่สุดคุณจะไม่เพียงแต่ก่อผลเสียให้ตัวเอง (โดยที่ค่อยๆหมดความไว้วางใจและศรัทธาในของกำนัลของคุณ) แต่ก่อผลเสียให้ผู้อื่นด้วย (เมื่อเขาหมดความศรัทธาในตัวคุณและของกำนัลของคุณ)

8 1 โครินธ์ 13:1

9 กิจการ 2:1-11



อีกประการหนึ่ง บางครั้งเราของกำนัลจากพระเยซู แล้วพระองค์มอบให้แก่เรา แต่ของกำนัลนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ จนกว่าเราจะนำไปใช้ ถ้าหากคุณได้รับ iPod เป็นของขวัญ แต่คุณเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชัก คุณคงไม่ได้รับประโยชน์มากนัก การที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆจาก iPod นั้น คุณต้องดาวน์โหลด iTunes เชื่อมต่อกัน ก็อปปีไฟล์ที่คุณต้องการฟัง แล้วกดปุ่มเล่น ถ้าหากเป็นครั้งแรกที่คุณใช้งาน iPod อาจจะเป็นเรื่องยากหรือซับซ้อน แต่ยิ่งใช้งานเท่าไร คุณก็จะยิ่งทราบเกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่ใช้ได้ แล้วคุณก็จะยิ่งสนุกกับการใช้ ทรัพย์สินก็เหมือนกัน เมื่อเราับพระเยซูเข้ามาในใจ เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีอะไรอีกมากมาย พระเยซูมอบโอกาสให้คุณรับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

กิจการ 19:1-6 ต่อมาขณะที่เปาโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั้น เปาโลได้ไปตามแวนแคว้นฝ่ายเหนือ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน จึงถามเขาว่า "ตั้งแต่ท่านเชื่อ

นั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า" เขาตอบเปาโลว่า "เปล่า เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็คงไม่เคยได้ยินเลย" เปาโลจึงถามเขาว่า "ถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่า" เขาตอบว่า "บัพติศมาของยอห์น" เปาโลจึงว่า "ยอห์นให้รับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลัง คือพระเยซูคริสต์" เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า เมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วย

ถ้าหากคุณต้องการให้พระวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ คุณเพียงแต่ขอ ง่ายตายมาก! คุณซื้อหาหรือทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนไม่ได้ เช่นเดียวกับความรอด เพราะเป็นของกำนัล คุณต้องอธิษฐานขอ และรับไว้ โดยอธิษฐานตามนี้ว่า:

พระเยซูที่รัก ฉันทราบว่าฉันต้องการความรักและพลังอำนาจของพระองค์ในชีวิต โปรดเจิมฉันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดมอบของกำนัลจากพระวิญญาณที่พระองค์ทราบว่าคุณค่า ขอให้ฉันนำไปใช้เพื่อมอบความรักให้แก่ผู้อื่น และเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ ขอขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งช่วยให้ฉันใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นต่อไป เพื่อจะได้เข้าใจพระคำของพระองค์ดีขึ้น และนำมาถือปฏิบัติในชีวิตฉัน ฉันทูลขอในนามของพระเยซู